



ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง

(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๔.	นายจ้านงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จ้านงค์ หนูเพชร
๕.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๖.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๗.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๘.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๙.	นายพรรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรรัตน์ ราชมณี
๑๐.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๑.	นายสถิตย์ สุขขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขขเดช

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายขวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ขวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๓.	นางสาวอรสุมา สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรสุมา สิทธิฤทธิ์
๔.	นายวิรัตน์ นนทศักดิ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วิรัตน์ นนทศักดิ์
๕.	นายสุรินทร์ สิทธิฤทธิ์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	สุรินทร์ สิทธิฤทธิ์
๖.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	วสันต์ ไทรแก้ว
๗.	นางเนตรนภา บุญญาธิการ	รองปลัดเทศบาล	เนตรนภา บุญญาธิการ
๘.	นางสัจจนา หนูร่น	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูร่น
๙.	นางสาวนลินรัตน์ เฮ่าตระกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นลินรัตน์ เฮ่าตระกูล
๑๐.	นายภูสิทธิ์ ธิยาพันธ์	ประธานประชาคม ม.๑๒	ภูสิทธิ์ ธิยาพันธ์
๑๑.	นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์	ประธานประชาคม ม.๑๐	ชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุศักดิ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน

เรียนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตัวแทนประธานประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน บัดนี้ได้ถึงเวลา ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้นำดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยคำที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม ถ้ามีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือดูแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน

นายกเทศมนตรี

๔.๑ ยุติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงหลักการและเหตุผลครั้น

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ๔.๑ ยุติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ ๑. สถานการณ์คลัง ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเขาพระมีสถานะการเงิน ดังนี้ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๑,๘๗๖,๒๗๖.๗๒ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๗,๐๒๔,๖๑๕.๓๒ บาท ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๘,๘๔๘,๐๑๒.๙๓ บาท ๑.๑.๔ รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก้อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี ๑.๑.๕ รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน ไม่มี ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๑๙,๕๕๘,๖๙๔.๒๒ บาท ๒. การ

บริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑) รายรับจริง จำนวน ๕๑,๑๔๕,๕๕๖.๖๕ บาท (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒,๑๙๑,๘๔๘.- บาท (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๖,๒๘๑,๒๖๘.๓๙ บาท (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๒,๑๙๑,๘๔๘.- บาท (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๔,๓๘๑,๖๗๘.๙๓ บาท (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒,๙๗๔,๓๐๐.- บาท (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ไม่มี ในปี ๒๕๖๓ ส่วนรายละเอียดอื่นจะให้ทางท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจง ขอขอบคุณครับท่านประธาน

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านปลัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เราประมาณการรายรับอยู่ที่ ๕๓,๑๑๔,๐๐๐.- บาท งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ ๕๓,๑๑๔,๐๐๐.- บาท ตั้งงบประมาณแบบสมดุล รายรับมาจากรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรายจ่าย แยกเป็น รายจ่ายงบกลาง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน การตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามหนังสือชักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกปีกระทรวงมหาดไทยจะชักซ้อมได้ให้ท้องถิ่นทำงบประมาณ ซึ่งส่วนแรกจะเป็นการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เพื่อเป็นการเร่งรัดให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังนี้ ๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านรายรับและด้านรายจ่าย การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบทั้งแนวทางนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ๒. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลเพื่อให้การเสนอร่างต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเมื่อประกาศใช้แล้วให้นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และสำหรับโครงการงานก่อสร้าง ให้ทำประมาณการค่าจ่ายโครงการแยกไว้ต่างหาก เสนอพร้อมร่างงบประมาณรายจ่าย ส่วนรายละเอียดอื่นๆจะมีไว้ว่ารายรับจะตั้งอย่างไร รายจ่ายจะตั้งจ่ายรายการใดบ้าง จะเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ชักซ้อมมา ขออนุญาตเรียนชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาที่ได้ชี้แจงการทำงานงบประมาณ ท่านนายกฯมีอะไรเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ผมขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบว่าร่างงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ท่านหนึ่งท่านใดประสงค์จะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญสมาชิกอภิปรายได้ ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตครับ ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบเอกสารในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ เนื่องจากเมื่อประกาศใช้แล้วจะมีผลผูกพัน เมื่อจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องเข้าสภาอย่างเดียว ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตัวเลข จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเริ่มจากหน้าที่ ๑๗ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ และหน้าที่ ๖๒ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณสองล้าน จะไปอยู่ในส่วนของผู้สูงอายุประมาณหนึ่งล้านสองแสน และอีกแปดแสนจะเพิ่มในรายจ่ายประจำ เช่นค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ซึ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมด เราจึงเพิ่มเติมในส่วนนั้น ท่านสมาชิกอาจสงสัยว่าทำไมงบเพิ่มขึ้นแต่การพัฒนายังน้อย จึงขอเรียนชี้แจงในส่วนนี้ ขอบขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ

นายโชคดี ศรีเปารยะ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเขต ๒ ผมขอสอบถามฝ่ายบริหาร ในฐานะกรรมการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ ว่าได้บรรจุงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระหรือไม่ ขอบขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯตอบในข้อสอบถามของสมาชิกโชคดีครับ

นายกเทศมนตรี

ในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระ ในหมู่ที่ ๕ เรียนว่าจะไม่ได้อุดหนุนมา ๒ ปี แล้ว เพราะทางกองทุนไม่ได้รายงานสถานะทางการเงิน มาทางเทศบาล ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ขอชี้แจงในส่วนที่ท่านสมาชิกได้สอบถามดิฉันและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ประสานด้วยวาจาจากท่านสมาชิกไปครั้งหนึ่งแล้วว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดตั้งได้ แต่การเบิกจ่ายงบประมาณต้องจัดสรรมาจาก ๓ ส่วน คือรัฐบาลอุดหนุน อปท. อุดหนุน และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขาพระ (ภาคประชาชน) ซึ่งตรงนี้เราสามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายได้ใหม่ได้ต่อเมื่อมีเงินอุดหนุนมายังกองทุน และตอนนี้ทางเทศบาลได้จัดทำแผนพัฒนาห้าปีรองรับไว้แล้ว ขอบคุณค่ะ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ

นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมพรสิทธิ์ จันทร์ชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เขตที่ ๑ ขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในภาพรวม ผมนั่งดูบางรายการบางหมวด โดยเฉพาะหมวดกีฬาและนันทนาการ ผมเห็นว่ายังตั้งประมาณการ

อยู่สองหมื่นเหมือนเดิม แต่พอลงพื้นที่จริงๆจะมีปัญหาทุกครั้งที่ในการแข่งขันกีฬา ปีนี้ก็ไม่ได้บอกเฉพาะว่าจะแข่งขันกีฬาประเภทไหน ตั้งไว้หกหมื่น ผมอยากบอกว่ามีทางออกอยู่ แต่การตั้งงบประมาณไม่ตรงเป้า ไม่ตรงจุดทีเดียว เรื่องการตั้งงบประมาณในความคิดส่วนตัว อย่างการอุดหนุนงานประเพณีปีนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพัน กลุ่มชาวบ้านก็ยังดำเนินการได้ แต่บางตัวน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยๆ อย่างเจ็ดพันน่าจะขึ้นสักแปดพัน เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของแต่ละรายการมีการเพิ่มราคาขึ้น ส่วนโครงการที่ไปอุดหนุนเรื่องการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เราตั้งไว้เล็กน้อยก็ได้ เพราะว่าตอบปัญหา ยาเสพติดไม่ได้ ไม่ใช่จะชี้วัดว่ายาเสพติดจะลดน้อยถอยลงไหม แต่ภาพรวมผมว่าน่าจะเพิ่ม ส่วนรายจ่ายประจำผมไม่แตะต้อง เพราะเป็นรายการที่ต้องจ่าย ในส่วนที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้น อย่างงบลงทุน เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้ประกอบการ ตามประสบการณ์ที่ผ่านมา ตอนที่ชาวบ้านอุทิส แต่อยู่ๆมีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ มีการลงระบบเยอะแยะหมด ทำให้ล่าช้าไปทุกโครงการ ขอฝากว่าการดำเนิน ต้องมีการวางแผนการดำเนินการที่ดี ความคิดเห็นของผมมีแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธาน กระผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ สมาชิกสภาเขตที่ ๑ วันนี้เป็นโอกาสดี ครั้งหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่สมาชิก ที่ได้รับฉันทานุมัติมาจากชาวบ้าน มาประชุมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี ๖๓ เราในฐานะที่เป็นสมาชิก ต้องรับบทบาทหน้าที่ว่าเรามาทำหน้าที่แทนชาวบ้าน แต่ว่าเราไม่ใช่มาขวางผู้บริหาร แต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะท้วงติงเพื่อหาข้อสรุป เปรียบเทียบการทำงานในแต่ละปีของฝ่ายบริหารในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ที่ผมจะได้เอกสารมา ผมได้เทียบเคียงย้อนหลังไปเกี่ยวกับงบประมาณบุคลากร เพิ่มขึ้นมาก ท่านสมาชิกทุกท่านเปิดไปหน้าที่ ๔ ผมอยากเทียบเคียงให้ท่านดู เมื่อปี ๒๕๕๙ งบที่จ้างบุคลากรทั้งหมดทุกแผนก ทั้งลูกจ้างและพนักงานประจำ อยู่ที่ ๙,๒๖๔,๘๕๙.- บาท ปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๑๕,๔๘๕,๘๑๐.- บาท เกิดอะไรขึ้น เกิดผลกระทบ เงินที่รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจไปแต่ต้องไม่ได้ เหมือนที่ท่านนายกชี้แจงให้สภาได้รับทราบว่ามีเงินเพิ่มไปล้านสอง ก็เพิ่มไปตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ แต่ที่นี้งบประมาณที่อุดหนุนไม่เฉพาะกิจบางส่วน จะต้องแยกโครงการไปตามส่วนด้วย เหมือนสำนักปลัดมีพนักงานมาก แต่ผมไม่ทราบว่าภารกิจจริงๆมีมากหรือครับ ผมเคยไปรับหนังสือจากท้องถิ่นอำเภอเมื่อปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มาเทียบเคียงว่าภารกิจของท้องถิ่น หนังสือสั่งการมาสั่งปิดท่าล๊ะก็ล็บ ก็เรื่อง ก็ประเด็น ที่ต้องทำงานอย่างเร่งด่วน ที่ต้องแก้ไข ไม่ใช่เรื่องหรอก แต่ปี ๒๕๖๒ กระแสโลกาภิวัตน์ ยุคโซเชียล พนักงานตั้งแต่ปลัดลงมา ยันถึงพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจเข้าไปดูในโซเชียลได้ หาข้อมูลหาหนังสือสั่งการจากโซเชียลได้ ไม่จำเป็นเลยที่เราต้องเพิ่มจำนวนพนักงานให้เกินความจำเป็น ให้ตามกฎหมายที่เขาตั้งไว้ว่าไม่เกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในแต่ละปี ปีนี้เรามาดูหนึ่งปีมีสี่สิบสองเดือน มีเวลาทำงานสองร้อยสี่สิบสองวันไม่เกินนั้น อาจจะมีเกินบ้าง แต่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบ ถ้าปีนี้ตั้งไว้ทั้งส่วนต่างๆ ทั้งประกันสังคม ทั้งบำเหน็จข้าราชการทุกสิ่งไปตั้งไว้ แล้วมาดูว่าทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ๓๗ ชุมชนของตำบลเขาพระ ถนนหนทางที่เป็นถนนลูกรังอยู่ ๕๖ สาย ไม่มีเงินงบประมาณไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จอย่างควรที่จะเป็นได้ เพราะงบประมาณไปกองอยู่กับพนักงานจ้างตามภารกิจก็ดี พนักงานจ้างทั่วไปก็ดี หรือที่เลี้ยงบาลีคือจ้างเหมาพิเศษ ซึ่งไม่สามารถใช้นาย ก ไปทำงานส่วนอื่นได้ เพราะเราจ้างเหมา เช่นพนักงานเก็บขยะ ถ้าเกิดไฟไหม้

เราไม่มีสิทธิ์ไปใช้เขา ตามสิทธิ์ตามกฎหมาย อีกด้านหนึ่งที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ ถ้าเราไปพูดตามร้านกาแฟ ชาวบ้านจะพูดว่างบห้าสิบล้าน บริหารงานอย่างไร สมาชิกเราทำหน้าที่ของเรา การใช้จ่ายงบประมาณ เราต้องดู ขอฝากไปยังพนักงานประจำทุกส่วนไม่ว่าส่วนการศึกษา กองคลัง สำนักปลัด ถ้าภารกิจไม่มากบอกท่านนายกฯว่าไม่สมควรเปิดกรอบ กรอบอัตรากำลังสามปีเขาให้มี แต่เราไม่ปฏิบัติก็ได้ เพื่อเราประหยัดเงินงบประมาณ ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน เราจะดูว่าทำอะไร เราใช้จ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่เพิ่งก่อสร้างไม่ถึง ๑๐ ปี เราไปตั้งงบประมาณไปซ่อมแซม ทำไม่ได้ เราแต่ทางกฎหมายให้ความเชื่อมโยงทางสินทรัพย์ของถนนคอนกรีต ๑๗ ปี ถ้าเป็นถนนลาดยาง ๘ ปี ถ้าจะไปซ่อมแซมอะไรให้ระวังตัวไว้ด้วย เตือนด้วยความหวังดี ในสัดส่วนของถนน ผมจะพูดโยงในส่วนของหมู่ที่ ๙ ที่ผมเคยถามท่านนายกฯว่าปีไหนเราจะสร้างถนน คสล.ให้หมู่ที่ ๙ ในเขตพื้นที่ของ สปก. แต่แล้วนี่เกือบจะหกปี ที่ประชาชนมาทำประชาคม ๗๐ คนได้ รองวีระศักดิ์ก็ไป รองวัชรินทร์ รองปลัดในขณะนั้นก็ไป ผลสุดท้าย ๒๕๖๓ ก็ไม่มีถนนสายดังกล่าวเข้ามาในการประชุมสภา แปลกใจ แต่ไม่เป็นไรปีหน้าเราก็จะเลือกตั้งใหม่กันแล้ว ความพอใจต้องบวกคุณธรรมและจริยธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะสวยงามขึ้นได้ ฉะนั้นการที่เราจะใช้งบประมาณแต่ละอย่างจงใคร่ครวญให้หนัก ฝากทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม ช่วยดูๆให้มีคุณธรรมสักนิด อย่าไปทำตามความต้องการของฝ่ายบริหารให้มากเกินไป ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายพรรัตน์ ราชมณี

ขอเชิญสมาชิกพรรคครับ

เรียนประธานที่เคารพ ผมพรรัตน์ ราชมณี สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ขอเสนอแสดงความคิดเห็นการเสนองบประมาณประจำปี ในหน้าที่ ๑๔ บรรทัดสุดท้าย ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านประธานและท่านสมาชิกดู ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ผมนั่งคิดดูและอภิปรายทุกครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับรายรับค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด โดยเฉพาะตลาดที่หัวสะพาน สัปดาห์หนึ่งมีตลาด ๓ วัน คือวันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์ คนมาก การจราจรติดขัด เรามาคิดว่าเทศบาลได้อะไรจากการตั้งตลาดของเอกชนรายนี้ หนึ่งปีมี ๕๒ สัปดาห์ ๕๒ คูณ ๓ เท่ากับปีหนึ่งมีตลาดเปิด ๑๕๖ วัน ปีหนึ่งจะได้สองพันบาท เอาสองพันบาทตั้งหารกับ ๑๕๖ จะเท่ากับ ๑๒ บาทกว่าๆ ผมเคยเสนอและตั้งข้อสังเกตในสภาแห่งนี้ ผมพูดประจำว่าเราเคยตั้งเงื่อนไซ้ เคยขึ้นราคาหรือไม่ ก็ไม่มีคำตอบ ถ้าเราไม่สามารถขึ้นราคาได้ เทศบาลตำบลเขาพระจะสามารถไม่ให้ตั้งตลาดได้หรือไม่ มีเหตุผลที่จะไม่อนุมัติ ไม่ว่าจะด้านอาคารหรือสิ่งแวดล้อม สิ่งสกปรกต่างๆ เราสามารถนำมาใช้ แต่ผมถามว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งของบริหารโดยตรงเคยไปดำเนินการบ้างหรือไม่ นี่คือข้อสังเกต วันนี้ผมขออภิปรายและตั้งข้อสังเกต ผมขอหลังจากนี้ ๓ เดือนผมต้องขอคำตอบว่าได้ดำเนินการหรือมี วิธีการอย่างไรบ้างที่เราไปตรวจสอบ ผมคิดว่าผู้ประกอบการเอาเปรียบประชาชนทั่วไป รายได้ปีหนึ่งเท่าไร จ่ายมาสองพันบาท ค่าบรรทุกขยะเท่าไร ปีละกี่ตัน นี่คือเทศบาลต้องใช้จ่ายโดยเอาเงินภาษีของชาวเขาพระไปใช้จ่ายในส่วนนั้น ผมอภิปรายทุกครั้ง เพราะผมต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่เลือกผมเข้ามา นั่นคือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านนายกฯ ท่านปลัดและเพื่อนสมาชิกได้เข้าร่วมกีฬาของโรงเรียนวัดหน้าเขา ในฐานะที่เป็นสมาชิกตัวแทนของชาวบ้าน มีการเรียกร้องว่าเทศบาลตำบลเขาพระของเรา น่าจะจัดกีฬาภายใน ผมมาดูงบประมาณในส่วนนี้ ก็ไม่มี ขอฝากด้วย ถ้าตั้งงบประมาณครั้งต่อไป

ก็ขอความอนุเคราะห์ คงจะไม่มากเท่าไร แต่ละหมู่บ้านเขาคงจัดการกันได้ ขอฝากฝ่ายบริหารแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายจำนงค์ หนูเพชร

ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ

เรียนประธานที่เคารพ กระผมจำนงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่ ๒ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน ผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้าน ในวันนี้อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่ายปี ๖๓ หลายท่านที่มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ตัวกระผมเองอยากจะอภิปรายในฐานะที่คลุกคลีกับสาธารณสุข ขอชี้แนะและขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ สืบเนื่องมาจากในขณะนี้ โรคไข้เลือดออกมีการระบาดอยู่หลายท้องถิ่น มาดูในหมวดค่าใช้สอยเกี่ยวกับการจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท อยากจะเรียนสภาแห่งนี้ว่าเวลาที่เกิดไข้เลือดออกจริงๆ เป็นทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จะทำงานหนัก งบประมาณรายจ่ายมีจำกัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการเปิดเรียน ทางรพ.สต.บ้านจุฬารณพัฒนา ๒ รับผิดชอบไป ๙ หมู่บ้าน ทางรพ.สต.บ้านปากกระแจะที่รับผิดชอบหมู่ที่ ๖,๔,๗ ต้องลงพื้นที่ ในขณะที่งบประมาณมีเพียงน้อยนิด ผมคิดว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะเพิ่ม เนื่องจากว่าไม่เฉพาะที่จะเกิดไข้เลือดออก เวลาโรงเรียนเปิด ตามวัดตามวา ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ ทางสาธารณสุขจังหวัดและทางเทศบาลได้ประสานไปยัง รพ.สต. ให้ดำเนินการ ตามที่ผมชี้แจง ผมคิดว่าน่าจะเพิ่ม เพราะมีโรคระบาดในพื้นที่มาก ผมขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างงบประมาณรายจ่าย ๖๓ เพียงแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เลขาธิการสภา

ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกที่อภิปรายเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ เรื่องแรก เรื่องค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ ๒,๐๐๐.- บาท เมื่อเปรียบเทียบการบริการของตลาดทั้งปีแล้วถือว่าน้อย แต่ ๒,๐๐๐.- บาท นี้มาจากไหน ขออนุญาตนำเรียนว่าใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดเอกชน ออกตาม พรบ.สาธารณสุข เป็นข้อบัญญัติของเทศบาล เป็นอัตราที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ ถ้าจะกำหนดให้มากกว่านี้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติหรือแก้ไขเทศบัญญัติ เป็นการการจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ คือเป็นอัตราที่สูงที่สุดแล้ว ส่วนการเก็บขนขยะ จะมีเทศบัญญัติอีกตัวที่เราใช้บริการเก็บขนขยะบ้านเรือนรวมทั้งตลาดคือเทศบัญญัติเกี่ยวกับขยะ จะมีค่าบริการอีกตัวที่เก็บจากเจ้าของตลาด ดูจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตลาด แล้วจัดเก็บเป็นรายเดือน เป็น ๒ รายการที่จัดเก็บ ในส่วนที่ฝากเกี่ยวกับการดำเนินการตลาด ตรงนี้การขออนุญาตจัดตั้งตลาด จะมีการต่ออายุประจำปี ในส่วนที่เป็นข้อกำหนดต่างๆอยู่ในเทศบัญญัติทั้งหมด ถ้ามีอะไรที่ไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติหรือเป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุขที่เราอาศัยอำนาจออกเทศบัญญัติ จะดูในขั้นตอนในการขออนุญาตว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ที่เรากำหนดในเทศบัญญัติ เช่น เรื่องอาคารสถานที่ เรื่องมาตรฐานอื่นๆที่กำหนดในข้อบัญญัติ ผมจะไปดูตรงนั้นเมื่อเขามาต่อใบอนุญาตการจัดตั้งตลาดในปีต่อไป ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงแค่นี้ต่อไปตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายในเรื่องการพ่นหมอกควัน ตรงนี้เป็นรายจ่ายที่ตั้งเพิ่มในปีนี้ ปีที่ผ่านมาเราก็มีการป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก แต่ปีนี้ปริมาณการเกิดเกิดมาก งบประมาณที่เราจัดสรรให้ไปมีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ที่ผ่านมาเราจัดสรรให้เฉพาะส่วนที่ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนเดียว แต่ปีนี้ได้รับความสนใจ จึงมีการ

มอบหมายภารกิจ ว่าในภารกิจต่างๆต้องแยกให้ชัด การพนมหมอกคว้นกำจัดยุงตัวแก่เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ดังนั้นในการพนมหมอกคว้นจะตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท ถ้าไม่พอสามารถโอนเพิ่มได้หรือใช้งบประมาณจากส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพก็ได้ มีอยู่ ๒ ส่วนที่สามารถนำไปใช้ได้ การพนมหมอกคว้นเป็นภารกิจที่เราตั้งเพิ่มในปี นี้ ขอชี้แจงในภาษีตัวที่หายไปในหน้าที่ ๑๗ รายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นในปี นี้ ท่านจะเห็นว่าภาษีที่หายไป คือภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒ ภาษีนี้ได้หายไปในปี ๖๓ เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ฉะนั้นภาษีที่เราเคยเก็บ ๒ ตัว คือภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้นในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในปี ๖๓ จะใช้พระราชบัญญัติตัวนี้ ซึ่งจะจัดเก็บจากฐานมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้นในปี ๖๓ เราไม่ทราบว่า จะจัดเก็บภาษีตัวนี้ได้เท่าไร เพราะเป็นภาษีตัวใหม่ที่เราจะดำเนินการจัดเก็บ ดังนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์กันด้วย ในเร็วนี้ทางเทศบาลจะออกไปสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทั่วทั้งตำบล เขาพระ เพื่อจะหามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อมาคำนวณในการจัดเก็บภาษีในปี ๖๓ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์และขออธิบายในส่วนตรงนี้ ขอนำเรียนที่ประชุมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายพรัตน์ ราชมณี

ขอเชิญท่านสมาชิกพรรคันครับ

ได้ฟังคำชี้แจงจากท่านเลขาฯ ก็รู้สึกมีความหวังในปีต่อไปความเปลี่ยนแปลงน่าจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ตลาด ทำควบคู่กันไป ไม่ทราบพื้นที่ตรงนั้นเป็นของทางหลวงใช้ไหม ที่ผ่าน มาปัญหาการจัดตั้งตลาดตรงนั้น ที่เห็นกันทุกวันคือการจราจร ผมคิดว่าน่าจะมึวิธีการแก้ไขหรือป้องกัน เมื่อก่อนผมเป็นคณะกรรมการตำรวจ ได้หารือในที่ประชุม ได้รับคำตอบจากผู้กำกับการตอนนั้นว่าเขาไม่สามารถกวตขันวินัยจราจรตรงนั้นได้ เพราะไม่มีป้าย เป็นข้อห้ามของตำรวจ แต่เขาจะมีส่วนได้เสียอย่างไร ผมไม่ทราบ แต่ในฐานะเจ้าขอพื้นที่ที่ต้องดูแลคือเทศบาลตำบลเขาพระ เราได้ประสานไปยังทางหลวงบ้างหรือไม่ ถ้าประสานไปแล้วมีคำตอบมาบ้างหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมขอเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในการอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอเรียนว่าเราต้องทำตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาพระ จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะทำโครงการหรือจะอุดหนุน ต้องผ่านคณะกรรมการแผนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล โดยเฉพาะเงินอุดหนุนต้องผ่านคณะกรรมการแผนระดับจังหวัด ซึ่งผู้ว่าเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นก็จริง แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งระบบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และส่งไปยังจังหวัด ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ถ้าเรามีความต้องการเพิ่มงบประมาณ เราต้องคิดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ปีนี้อาจจะไม่ทัน ปีต่อไปคิดว่าตัวแทนหมู่บ้าน คณะกรรมการต่างๆ ถ้ามีความต้องการ ต้องวางแผนล่วงหน้าชนิดหนึ่งในกรณีเงินอุดหนุน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๔-๕ เดือน กว่าจะอนุมัติเงินอุดหนุน ยกเว้นเงินรายจ่ายของเรา ส่วนงบดำเนินการจัดการกีฬา ผมได้ประชุมนอกรอบกับผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ว่าโรงเรียนวัดหน้าเขา โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งเขายืนยันว่าเขาจะจัดภายใน เทศบาลถือเป็นคนกลางในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งค่อนข้างลำบากที่จะรวมกัน ผมเคย

เสนอแนวคิดทำให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพหลัก ขอความร่วมมือโรงเรียนเข้ามาร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน ปีนี้อาจจะหน้าเขาเป็นเจ้าภาพ ปีหน้าอาจจะจุฬารักษ์เป็นเจ้าภาพ แต่เขายืนยันจะจัดภายในของเขา ซึ่งเราได้แถมองและเข้าร่วมกิจกรรม จะเห็นว่าไม่ว่าที่ไหนจัดประชาชนพี่น้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เทศบาลไม่มีส่วนร่วม ผมได้แค่แจ้งให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เราไม่ได้ใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขัน ส่วนเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ ถ้ามีไม่เพียงพอ เราสามารถโอนมาได้ เราได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ ถ้าเรามีความประสงค์จะจัดกิจกรรม จะดูว่าปลายปีมีงบส่วนไหนเหลือ จะได้โอนมาจัดกิจกรรมแข่งขันภายใน ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ เรื่องงบบุคลากร ขอเรียนว่า ถ้าเราเปรียบเทียบกับย้อนหลังปี ๕๗ ๕๘ ๕๙ เราจะเห็นว่าเรามีการเติบโตไม่ว่าทางตัวเลข ทางการบริหารทุกอย่าง จากเมื่อก่อนเรามีเงินแค่เล็กๆ เรามีเพิ่มแบบเงาตามตัว งบประมาณเพิ่ม รายจ่ายก็เพิ่ม ถ้าถามว่าตอนนี้เราใช้งบบุคลากรเท่าไร อยู่ที่ประมาณ ๒๓.๒ เพอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เราตั้งงบประมาณไว้ตามที่มีกรอบ ซึ่งกรอบก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนงบที่เพิ่มขึ้นได้เรียนแล้วว่าเพิ่มในส่วนของการกำจัดขยะ การจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราไม่ได้เปิดกรอบอัตรากำลัง ถ้าเปิดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานจัดเก็บขยะ งบประมาณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ตอนนี้เราจ้างเหมาบริการ จะไม่มีข้อผูกพันกับเทศบาล ตอนนี้เทศบาลมีจ้างเหมาบริการเกือบ ๑๐ คน ส่วนเรื่องถนน ผมเคยคุยนอกรอบกับท่านเจตนิพัทธ์แล้วว่าพื้นที่อยู่ในเขตป่า ผมมีความหนักใจมากๆ อย่างเส้นสวนสละ ผมไล่เอกสารไม่จบ ขนาดเอกสาร สปก. ตอนนี่ยังไม่จบ ขอเอกสารเพิ่มเติม ส่งไป ติดตามกับเจ้าหน้าที่หลายรอบยังไม่จบ ดังนั้นถนนสายใดที่จะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต ผมขอให้ท่านสมาชิกช่วยประสาน เพราะไม่สามารถดำเนินการตามกรอบเวลาได้ เพราะไม่ได้ตัดสินใจแค่เทศบาลอย่างเดียว ต้องผ่านคณะกรรมการต่างๆของจังหวัด เอกสารต่างๆค่อนข้างจะยุ่งยาก บางครั้ง สปก. กิ่งพื้นที่ร่วมกับเทศบาล ถ้าท่านสมาชิกดูแล้วว่าถนนสายใดที่อยู่ในเขตป่า ขอให้ท่านรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมแล้วส่งให้เทศบาล เราจะได้หาทางออกร่วมกัน ผมเข้าใจว่าพวกเราอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่รู้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างเป็นอย่างดี บางครั้งมีงบประมาณแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผมขอขอบคุณที่ได้เป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชน ผมยอมรับในการอภิปรายของพวกเรา เพราะพวกเราฟังปัญหามาจากพี่น้องประชาชน เทศบาลตำบลเขาพระไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใด เป็นของพี่น้องชาวตำบลเขาพระ เพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ขอเรียนว่าผมข่าวคราวจากราชการอย่างไร ผมก็พยายามแจ้งให้พวกเราได้ทราบและได้มีส่วนร่วม ไม่ได้เลือกปฏิบัติกับพวกเรา ปีนี้เป็นอีกปีที่เราได้ทำเทศบัญญัติร่วมกัน แต่อย่าลืมว่าเทศบาลของเราต้องโตขึ้น จำได้ว่าในปีที่ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลมีงบประมาณแค่ ๒๐ ล้าน ซึ่งตอนนี้เติบโตถึง ๕๓ ล้าน ทุกอย่างจึงมีค่าใช้จ่ายแบบเงาตามตัว ผมก็กลัวว่าท่านจะน้อยใจ งบมากแต่ทำไมมีการพัฒนาน้อย เราต้องกันเงินส่วนนี้ไว้เป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายตามข้อผูกพันก่อน หลังจากนั้นถ้ามีงบประมาณเหลือจ่าย ปลายปีงบประมาณจะมีการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอปี ๖๒ ผมได้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้สำรวจงบเหลือจ่าย มีงบส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาอีก ว่าเรามีการวางแผนไว้หรือยัง จึงขอเรียนท่านสมาชิก ขอบขอบคุณครับ

มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมไหม ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะ

อภิปรายเพิ่มเติม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๑ ท่าน ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่รับ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน (รับหลักการเวลา ๑๑.๑๕ น.)

๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป

ประธาน

ก่อนที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูป ผมขอหารือกับที่ประชุมว่า เห็นควรมีคณะกรรมการแปรรูปกี่ท่าน ขอเชิญนำเสนอครับ ขอเชิญสมาชิกจำนวนกี่คนครับ

นายจางงค์ หนูเพชร

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอ ๓ ท่าน ครับ

ประธาน

สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๓ ท่าน กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๓ ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ประธาน

ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๑ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

นายสถิตย์ สุขเดช

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ สุขเดช ขอเสนอสมาชิกจางงค์ หนูเพชร ครับ

ประธาน

ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกจางงค์ ละม้าย รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกจางงค์ หนูเพชร เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกจางงค์ครับ

นายจางงค์ หนูเพชร

ผมขอเสนอสมาชิกพรรคิน ราชมณี ครับ

ประธาน

ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกธราธิป หนูเพชร และสมาชิกจางงค์ ละม้าย รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๒ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกพรรคิน ราชมณี เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ

นายประสิทธิ์ ละม้าย

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมขอเสนอท่านเกียรติศักดิ์ จงจิตครับ

ประธาน

ขอผู้รับรองด้วย สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกธราธิป หนูเพชร รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรรูปคนที่ ๓ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคนที่ ๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรรูปจำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกจางงค์ หนูเพชร สมาชิกพรรคิน ราชมณี และสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิต

ประธาน

ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

พักการประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

เริ่มประชุม ๑๑.๓๐ น.

ประธาน

หลังจากที่พักการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแปรรูปตัดคัดเลือกประธานและเลขาธิการ คณะกรรมการแปรรูปตัด ประกาศว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ คือ สมาชิกพรรคนี้ ราชมณี และเลขาธิการคณะกรรมการ คือสมาชิกเกียรติศักดิ์ จงจิตศรี รับทราบ

ที่ประชุม

ประธาน

เลือกต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกพรรคนี้ครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมพรรคนี้ ราชมณี ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ และกำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปตัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครับ

นายพรรคนี้ ราชมณี

ประธาน

ท่านสมาชิกพรรคนี้นำเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปตัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๐ ท่าน เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกพรรคนี้เสนอ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ น. ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. และมีมติกำหนดเวลาพิจารณาแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

๕.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระและคณะกรรมการติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ

เลขาธิการสภา

ก่อนจะมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธาน คณะบริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ และการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกี่ยวข้องคือองค์กรจัดทำแผนคณะที่ ๑ ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล กำหนดให้สมาชิกจำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนา และอีกคณะ กำหนดให้สมาชิกจำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนนี้แทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งมีการดำรงวาระ ๒ ปี ตามคำสั่งเดิมหมดวาระไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของตัวแทนจากส่วนอื่นๆได้คัดเลือกไปแล้วเหลือแต่ตัวแทนที่มาจากสภา จึงได้

- เสนอเป็นญัตติเพื่อเสนอให้สภาได้คัดเลือกคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะกรรมการ ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอคัดเลือกครับ
- ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดแรก คือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญสมาชิกจำนวนครับ
- นายจำนงค์ หนูเพชร
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกสถิตย์ สุขเดชครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสถิตย์ สุขเดช เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ
- นายสถิตย์ สุขเดช
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกจำนงค์ หนูเพชรครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะรับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๒ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกจำนงค์ หนูเพชร เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกพรสิทธิ์ครับ
- นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกธรรณี หนูเพชร และสมาชิกสถิตย์ สุขเดช รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๓ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๓
- มติที่ประชุม** **ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกสถิตย์ สุขเดช สมาชิกจำนงค์ หนูเพชร และสมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ**
- ประธาน ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
- นายโชคดี ศรีเปารยะ
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกพรรัตน์ ราชมณีครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกสถิตย์ สุขเดช และสมาชิกพรสิทธิ์ จันทร์ชุม รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๑ เพิ่มเติมไหม ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกพรรัตน์ ราชมณี เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๑ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกจำนงค์ครับ
- นายจำนงค์ หนูเพชร
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกประสิทธิ์ ละม้ายครับ
- ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกพรรัตน์ ราชมณี และสมาชิกเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินและ

- ผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๒ เพิ่มเติมใหม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๒ ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกประสิทธิ์ครับ
- นายประสิทธิ์ จันทร์ชุม
ประธาน ผมขอเสนอสมาชิกธราธิป หนูเพชรครับ
- ขอผู้รับรองด้วยครับ สมาชิกโชคดี ศรีเปารยะ และสมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย รับรองถูกต้อง สมาชิกท่านอื่นจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๓ เพิ่มเติมใหม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกธราธิป หนูเพชร เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระคนที่ ๓
- มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินและผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกพรรคัน ราชมณี สมาชิกประสิทธิ์ ละม้าย และสมาชิกธราธิป หนูเพชร**
- ๕.๒ เรื่องอื่นๆ**
- ประธาน ขอเชิญท่านเลขาฯครับ
- เลขานุการสภา ขออนุญาตนำเรียนประชาสัมพันธ์ว่าฟุ้งนี้มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระ ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระ เวลาฉันเพล ขอเชิญท่านสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย และเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง โดยกำหนดสถานที่แหล่งน้ำสาธารณะ เป็นสระน้ำเหนือโรงงานเซรามิก หมู่ที่ ๑๑ โดยกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา และวัชพืชอื่นๆ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรมด้วย ขออนุญาตเรียนเชิญประชาสัมพันธ์ครับ
- ประธาน ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ
- นายโชคดี ศรีเปารยะ เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมโชคดี ศรีเปารยะ ผมขอหารือเกี่ยวกับแผนที่ได้รับว่า ในคราวประชุมที่ผ่านมา ผมเคยเสนอการติดตั้งไฟสาธารณะจากสันอ่างถึงหมู่ที่ ๕ แต่ในแผนที่ไม่เห็นมี แล้วเราจะทำได้อย่างไรครับ
- เลขานุการ ในส่วนของไฟสาธารณะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลแล้ว แต่ส่วนหนึ่งเราได้ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๓ ไปแล้ว ในส่วนของการขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจากสันอ่างหมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑๐ แยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการพาดสาย ได้ทำหนังสือไปยังไฟฟ้าให้สำรวจและประมาณการแล้ว ส่วนที่สองคือการซื้อวัสดุ การซื้อโคมไฟ ก็ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๓ แล้ว ส่วนรายละเอียดของแผน ผมจะขอคู่อีกครั้ง เพราะเราจะเขียนไว้ครอบคลุมทั้งตำบลขอขอบคุณครับ
- ประธาน มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มี ผมขออนัดประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) วสันต์ ไทรแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วเป็นไปตามที่ได้ประชุม

จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พรรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ
(นายพรรรัตน์ ราชมณี)

(ลงชื่อ) จำนงค์ หนูเพชร กรรมการ
(นายจำนงค์ หนูเพชร)

(ลงชื่อ) โชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ
(นายโชคดี ศรีเปารยะ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ จงจิต กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ จงจิต)

(ลงชื่อ) สิทธิเดช ละม้าย กรรมการ/เลขานุการ
(นายสิทธิเดช ละม้าย)

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

สง่า บ้าง
(นายสง่า บ้าง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ